

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ท้าวสักกเทวราชมาขอ

จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวานเขาก็จะก่อเจดีย์ขึ้นที่นั่น แล้วเอาครูอาจารย์องค์สำคัญ มาไว้ที่นั่น วัตถุประสงค์ภายนอกมันทำง่ายนะ วัตถุประสงค์ทำได้ง่ายๆ สร้างนั้นสร้างนี้สร้างได้ง่าย แต่สร้างหัวใจให้เป็นธรรมทั้งแท่งนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจ ที่เลิศอยู่ตรงนี้ อันนี้มันยากมาก กิเลสอยู่ภายใน พอโผล่หน้าออกไปมันตีหน้าผากเอาหางาย กิเลสอยู่ข้างใน พอโผล่หน้าออกไปมันตีหน้าผากหางายๆ ไปหาเกานั่นเกานี้ไป

นี่พึดกับมันมาแล้วนะถึงได้พูด ไม่ได้มาพูดแบบตันๆ เต๋าๆ โห มันของเล่น เมื่อไรกิเลส มันจะไม่ให้เข้าไปหามัน มันเป็นไฟทั้งกองอยู่ในหัวใจ จะเอาน้ำไปดับไฟ คือความพากเพียร ชำระมันออกนี่โถ มันฟาดเอาหางายไปๆ งานในโลกธาตุนี้ไม่มีงาน ไตหนักยิ่งกว่างานรบกับกิเลส พระพุทธเจ้ารบชนะแล้วเลิศ สวาททั้งหลายรบชนะแล้วเลิศ นอกนั้นไม่เรียกว่าเลิศ ถ้าเอากิเลสให้ขาดสะบั้นไปจากหัวใจ ไม่บอกว่าเลิศก็เลิศ หากรู้อยู่ในตัวเอง

โลกจะพันเงื่อมมือมันไปได้ง่ายๆ เหยือกิเลส ถ้าใครพันได้ละเลิศ ใครพันได้เลิศทั้งนั้น ไม่บอกว่าเลิศก็เลิศ หากเป็นอยู่ในหัวใจ มีกิเลสเท่านั้นครอบหัวใจเป็นเจ้าอำนาจ พอธรรมได้ตีกิเลสขาดสะบั้น ธรรมครอบหัวใจเจ้าหมดเลย มันต่างกันนะ กิเลสครอบหัวใจมันตีบตันอันตู่ ขณะนี้ดี ขณะนั้นเลว ใจดวงเดียวมันหากคิดหากวาดภาพ หลอกเจ้าของ ได้รับความสุขความทุกข์อยู่ในเจ้าของคนเดียวแหละ มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรเชื่อมัน เชื้อสังขารที่มันปรุงออกมา

ตัวหลอกหลวงจริงๆ ก็อวิชา ปรุงออกมาบับหลงแล้วๆ เวลากิเลสขาดสะบั้น ออกจากใจหมดแล้ว ก็มีแต่สังขารละที่นี้ แต่ก่อนสังขารเป็นเครื่องมือของกิเลสสมุทัย อวิชชาปุจฉยา สงขาราว ออกเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งนั้น พออวิชชาดับขาดสะบั้นลงไปแล้วสังขารเหล่านี้ก็เป็นประจำขั้นธ เป็นขั้นธล้วนๆ ไม่มีพิษมีภัย เหมือนมีดเล่มนี้ เอาไปฟันแดงโม่มากินก็ได้ เอาไปฟันหัวคนก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้จับมีด ขึ้นอยู่กับเจ้าของ เจ้าของบริสุทธิ์แล้วอาการอะไรแสดงออกไปก็บริสุทธิ์ไปหมด

โถ อำนาจกิเลสไม่ใช่เล่นๆ นะ โธ่ๆ พิลึกจริงๆ ขึ้นครอบโลกธาตุให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้มีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้น กิเลสเป็นเจ้าอำนาจ พอกิเลสขาดออกแล้วโล่งหมดเลย ไม่มีอะไรมาขวางใจ มีกิเลสเท่านั้นขึ้นนิ้วได้เลย มีกิเลสเท่านั้นมาขวาง ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่ขวาง กิเลสเท่านั้นขวางหัวใจสัตว์โลก เป็นก้างขวางคอ ตลอดเวลา เอาให้มันเต็มเหนี่ยวให้ได้มาพูดซิ พูดเฉยๆ พูดลมๆ แล้งๆ พระพุทธเจ้า

ไม่ใช่ศาสตลมๆ แล้งๆ รู้จริงเห็นจริงทุกอย่าง สอนตรงไหนไม่ผิดๆ เลย วิธีสอนการ แก้กิเลสก็ถูกต้องทุกอย่าง เรียกว่าสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบๆ

เวลาจะประกอบความเพียรกิเลสรู้มเข้าไปแล้ว พอเราจะประกอบความเพียร ชำระกิเลส กิเลสรู้มเข้าไปแล้ว ความขี้เกียจขี้คร้านท้อแท้อ่อนแอเข้ามาพร้อมกันหมด เลย ฟาดลงหมอนหัวฟัดหมอนดั่งครอกๆ ตายทั้งเป็นพวกนี้ พวกตายทั้งเป็น กิเลสฟัด เอาๆ มันเป็นแต่อย่างนั้น เอาให้มันถึงพริกถึงขิงถึงเป็นถึงตายถึงกิเลสหายมันถึงพูด ได้เต็มปาก ถ้ากิเลสยังไม่หายพูดไม่ได้นะมันตีปากเอา ถ้ากิเลสหายแล้วตีปากกิเลส ไปพร้อมๆ หมด ที่นี้พูดได้ พระพุทธเจ้าพูดได้ สามโลกธาตุสอนได้หมด นั้น เปิดหัวใจ ออกแล้วเปิดปากออกพร้อม เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหม

เอ้อ มันแปลกประหลาดยังงี้ก็ไม่ว่า เมื่อวานได้พูดอยู่ ได้สองสามคืนผ่านมานี้ มันแปลก ไม่ใช่หนังภาวนานะ เราหลับ ปรากฏว่าท้าวสักกเทวราชมาขอฝัน ฝันนะไม่ใช่ ฝันภาวนา เรานอนหลับฝัน ฝันว่าท้าวสักกเทวราชลงมา เป็นหัวหน้าบริษัทบริวารลงมา คำฝันมันชัดเจนมากนะ แต่ฝันไม่ใช่ภาวนา มาขอฝันเราไปกราบไหว้บูชา ให้ทวยเทพทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา นี่คำฝันนะ ถ้าคำฝันโกหกเราก็โกหกด้วย เพราะฝันอย่างนั้น จริงๆ ถึงท้าวสักกเทวราช แต่ในใจของเราก็ปลงใจให้นะ ปลงใจให้ฝัน มันมีฝัน อันหนึ่งที่มีมันโยกคลอนอยู่ยังไม่ถอน ปล่อยมันไว้นั้นละ

พอดีท้าวสักกเทวราชมาขอฝัน เราในความรู้สึกในความฝันว่าได้ปลงใจให้ท้าวสักกเทวราช ฝันชิ้นนั้นะ พอตื่นเข้ามาฝันนี้หายเลย อันนี้เราก็อัศจรรย์เหมือนกัน ฝัน ที่ว่านี่มันโยกคลอนหายเลย ไม่ทราบหายไปไหน หลังจากฝันมาแล้วหายเลย นี่เป็นเอง นะ เราเป็นเอง ฝันเองจริงๆ ท้าวสักกเทวราชมาขอฝันนั้น คำฝันไม่ใช่ภาวนา มาขอฝัน เราก็ปลงใจให้ท้าวสักกเทวราช พอตื่นนอนขึ้นมาฝันชิ้นนั้นหายจริงๆ ไม่มีเหลือเลย ที่ มันโยกคลอนมันจะหลุดอยู่ จะปล่อยให้มันหลุดเองเราว่างั้น พอดีท้าวสักกเทวราชมา ขอไป คำฝันก็สดๆ ร้อนๆ พอตื่นขึ้นมาฝันหาย หายจริงๆ

มันก็แปลกนะ เป็นจริงๆ ก็มันเป็นกับเราเอง เราไม่ได้โกหกใคร โห้ เป็นอย่างนี้ ก็เป็น พอตื่นนอนขึ้นมาฝันนี้หายแล้วไม่ทราบหายไปไหน คงเป็นท้าวสักกเทวราชเอา ไป เอ้า ผิดก็ผิดผิดในคำฝันเป็นอะไรไป เราไม่ได้โกหก มันฝันว่าฉันเราก็พูดตามความ ฝัน พอท้าวสักกเทวราชมาขอฝันเราปลงใจให้นะ พอตื่นนอนขึ้นมาฝันชิ้นนี้หายเลย ที่ มันโยกคลอนหาย หายเงียบเลย ได้สองสามวันนี้ เอ้อ อันนี้ก็แปลกอยู่

มันแปลกเราก็บอกว่าแปลก มันฝันไปอย่างนั้น ฝันว่าท้าวสักกเทวราชพร้อมกับ บริษัทบริวารมา ไม่ใช่เราหนังภาวนานะ ปรากฏมาจริงๆ คล้ายกับภาวนา แต่เวลานั้นมัน ฝันไม่ใช่ภาวนา มาขอฝัน พอตื่นนอนขึ้นมาฝันชิ้นนี้หายเลย หายเงียบ แต่คืนวันนั้นละ

ไม่ทราบหายไปไหน คงไปแล้วละในคำฝันเรา ถ้าคำฝันโกหกเราก็โกหก พวกนี้ก็หู
 โกหกไปด้วยกันหมด มันแปลกอยู่นะ ตกลงฝันเราก็หายแต่คืนนั้นละ หายเงียบเลย ไม่
 ทราบไปไหน (ฉันเข้าใจแล้วเจ้าคะว่าที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปจำพรรษาบนดาวดึงส์ได้ ที่มี
 อยู่พรรษาหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงส์) พุดกับคนหูหนวกมัน
 ไม่ได้เรื่องนะ มันต้องเอาแบบเงรน้อยกับหลวงตานั่นชิมันถึงจะเข้าใจ เงรน้อยองค์นี้
 มันก็ตื้อเหมือนกัน

วัดนั้นเลี้ยงเงรน้อยไว้อีกหนึ่ง เป็นเงรน้อยตื้อด้วยนะ พอมีหลวงตาทองค์หนึ่ง
 ขึ้นมาบนศาลา เงรน้อยอยู่กุฏิมองไปเห็นก็ลงไปถาม ว่ามาเยี่ยมหลวงพ่อนี้แหละ เงร
 ก็ไปกระซิบ นี่ๆ หลวงพ่อกำลังท่านหูหนวกนะ เวลาพุดกับท่านต้องพุดเสียงดังๆ ท่าน
 ถึงจะได้ยิน ท่านหูหนวก บอกพระอาคันตุกะที่มา ว่าหลวงตาทองค์นี้หูหนวก เวลาพุดกับ
 ท่านต้องพุดเสียงดังๆ พอออกจากนั้นปั๊บก็มากกระซิบองค์นี้อีก หลวงตาทองค์ที่มาหู
 หนวก ต้องพุดเสียงดังๆ ถึงจะได้ยิน พอหลวงตามาหากันก็ สบายดีหรือ ขึ้นเลย
 เพราะนัดไว้แล้วเตรียมทำใส่กัน เสียงลั่นจนเขานึกว่าพระทะเลาะกัน โยมมาดูที่ไหนได้
 พระสวัสดิกัน หลวงตาสวัสดิกัน มันก็เป็นอย่างนั้นละ เงรตัวมันตื้อมันตื้อนะ มา
 กระซิบองค์นี้ว่าหลวงตาทองค์นี้หูหนวก ครั้นไปนั้นก็บอกหลวงตาทองค์นี้หูหนวก ตกลงก็
 สบายดีหรือขึ้นเลย เป็นอย่างนั้น วันนี้ก็ไม่มีอะไรพุดมากละ เมื่อวานไปทั้งวันเหนื่อย
 ๒-๓ วันนี้เราเหนื่อยมาก

(ที่ท้าวสักกเทวราชมาขอพินหลวงตานะ ว่าเอาขึ้นไปให้ทวยเทพเขากราบไหว้
 บูชา ถ้าให้มนุษย์แล้วมันยุ่งก็เลยขอ) คำฝันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ก็พุดอย่างนั้น ท้าว
 สักกเทวราชว่าถ้าให้มนุษย์มันยุ่ง (พวกหนูไม่ยุ่งแล้ว แต่ขอชั้นธหลวงตาเอาไว้กับพวก
 หนู) เราพุดตามความฝัน คำฝันว่าเงรก็พุดว่าเงร ไม่ใช่เป็นความรู้ทางด้านภาวณา มัน
 ฝัน แต่ว่าฝันซึ่งนี้หายจริงๆ นะ มันฝันอะไรก็ไม่รู้หายเงียบเลย (ท้าวสักกเทวราชสงสาร
 พวกเรามวลมนุษย์ก็เลยเอาแต่พินไป ขอหลวงตาทองค์) แล้วตื่นขึ้นมาพินหายเลย หาย
 จริงๆ ก็พุดดีกับที่เราปลงใจให้ ในคำฝันว่าปลงใจให้ พอตื่นขึ้นมาพินซึ่งนั้นหายเลย

มันโยกคลอนเราปล่อยให้มันหลุดเอง ถ้าจะไปถอนมันเกิดเรื่อง ให้มันหลุดเอง
 เราก็เก็บไว้เลย เราคิดว่าเงร พอดีท้าวสักกเทวราชมาขอเลยหายเงียบไปเลยนี่ก็ดี เอ้อ
 มันมีหลายแบบนะ อันนี้เป็นคำฝัน แต่อันนี้มันหายจริงๆ คำฝันฝันว่าอย่างนั้น แล้วพิน
 ซึ่งนี้ก็หายไปจริงๆ ด้วย เอ้ แปลกอยู่ (ชาวอำเภอเทพสถิตขอถวายสถานีวิฑูเสียงธรรม
 เพื่อประชาชน ประจำจังหวัดชัยภูมิแห่งที่สอง รับสัญญาจากวิฑูเสียงธรรมบ้านตาด
 ร้อยเปอร์เซ็นต์ สถานที่ตั้งอยู่ที่วัดป่าประดู่งาม ตำบลบ้านห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต
 จังหวัดชัยภูมิครับ)

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*
และเครือข่ายทั่วประเทศ